



Thị trường Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu điểu chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Nhưng đến khi nào chính trường này được thực hiện đúng như là một câu hỏi chưa có lời đáp thực quan chức năng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa qua, Thị trường Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tiếp tục điều chỉnh hành chính, linh hoạt chính sách tiền tệ, báo động sớm nền kinh tế thị trường, thị trường ngoại hối và thị trường vàng, tiếp tục kiểm soát lạm phát; đồng thời, tiếp tục triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh ngoài việc kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng; tiếp tục thực hiện tái cấu trúc toàn diện các tổ chức tín dụng. Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu điểu chỉnh giảm lãi suất các khoản vay cũ để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Vấn đề đặt ra là yêu cầu này của Thị trường Chính phủ có khó thực hiện hay không? Chuyên gia kinh tế Bùi Kiên Thành cho rằng, đây là việc nằm trong tầm tay của Ngân hàng Nhà nước. Bởi Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định, Thủ tướng được có quyền cấp tín dụng của Ngân hàng Nhà nước nhằm cung ứng vốn ngân hàng và phục vụ tiến thanh toán cho tổ chức tín dụng. Nhưng lâu nay, Ngân hàng Nhà nước chưa thực hiện hết chức năng và quyền hạn này của mình.

Trong khi, việc giảm lãi suất chi tiết khu vực cho các tổ chức tín dụng là một thách thức đã được Hoa Kỳ và một số nước châu Âu áp dụng trong thời gian khủng hoảng kinh tế. Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ đã cho các tổ chức tín dụng vay với mức lãi suất từ 0 - 0,25% và sau đó là từ 0 - 0,1%. Ở châu Âu, nhiều ngân hàng trung ương cũng cho các tổ chức tín dụng vay khoảng 0,5%. Thế đó, các tổ chức tín dụng mới có điều kiện giảm lãi suất cho vay với doanh nghiệp. Chuyên gia Bùi Kiên Thành đề nghị, để thực thi yêu cầu của Thị trường Chính phủ nhanh chóng nhất, Ngân hàng Nhà nước cần áp dụng chính sách chiết khấu lãi suất là một thách thức nhất có thể cho các tổ chức tín dụng, để tạo điều kiện giảm lãi suất của các khoản vay cũ.

Thị trường đang đưa ra yêu cầu giảm lãi suất cho các khoản vay cũ. Theo thông tin của Bộ Kinh

Khi nào các khoản vay cũ được giảm lãi suất?

Thứ năm, 10 Tháng 4 2014 15:53

học và Đầu tư, đến cuối tháng 3/2014, doanh nghiệp cho vay bằng VNĐ có mức lãi suất dao động từ 10%, chi phí quản lý 33,03%, lãi suất từ 10 - 13%/năm chi phí 48,75%; lãi suất từ 13 - 15% chi phí 12,33% và mức lãi suất trên 15%/năm chi phí 5,89%. Nói cách khác, vì các ngân hàng thương mại công bố lãi suất cho vay chi phí quản lý 8-9%, thậm chí là 6-7% có lẽ là không thực tế, chi phí đúng với số ít doanh nghiệp, thậm chí là chi phí với mức số ít khoản vay mới. Trong khi đó, số liệu cho thấy trong quý I vừa qua cũng cho thấy, số lượng doanh nghiệp giảm thiểu hoạt động kinh doanh hoạt động vốn cao hơn số doanh nghiệp thành lập mới. Tình hình này có một phần nguyên nhân do lãi suất của các khoản vay cũ vẫn ở mức cao, khiến doanh nghiệp chịu áp lực không nhỏ.

Những nhu cầu là một mặt mà nhà lãnh đạo hành chính buộc các tổ chức tín dụng thực hiện yêu cầu này thì sẽ khó khăn. Bởi nhà lãnh đạo tổ chức tín dụng sẽ phải chịu áp lực do trước đây đã phải huy động vốn với mức lãi suất cao. Để thực hiện cho trước tình hình này, chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu cho rằng, Ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu cho vay với các ngân hàng thương mại trong biên độ lãi suất nhu cầu khoản 3%, giảm 2% so với biên độ trước đây. Ví dụ để giảm lãi suất cho vay từ mức 20% xuống 11% như hiện nay, thì mức lãi cho các khoản vay tái cấp vốn này phải xuống khoản 8%. Ngân hàng Nhà nước có thể tạo ra nguồn vốn riêng bằng cách phát hành tín phiếu lãi suất thấp để số dòng cho cho khoản vay tái cấp vốn này.

Trong một nền kinh tế mà doanh nghiệp chịu yếu tố vốn sẽ đóng các đòn bẩy tài chính, vốn vay từ ngân hàng thì việc xem xét giảm lãi suất các khoản vay cũ là rất cần thiết. Vì thế, Ngân hàng Nhà nước cần nhanh chóng có những hành động cần thiết để triển khai cho được các Thủ tục ngân Chính phủ.

Theo daibieunhandan.vn